



ข่าวประชาสัมพันธ์ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

www.dra.go.th www.hajthailand.net

วธ.แจ้งรู้ผลโควตาฮัจญ์ ๕๗ หลังคณะผู้แทนไทยกลับจากซาอุแล้ว

ตามที่คณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจญ์แห่งประเทศไทยมีกำหนดจะส่งคณะผู้แทนไทยไปประชุมเตรียมการฮัจญ์ ประจำปี ๒๕๕๗ กับกระทรวงฮัจญ์ ประเทศซาอุดีอาระเบีย ในวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เพื่อหารือการเตรียมการฮัจญ์ ประจำปี ๒๕๕๗ ตามกำหนดที่ทางกระทรวงฮัจญ์ ประเทศซาอุดีอาระเบียนัดเจรจา โดยมีนายอรุณ บุญชม ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจญ์แห่งประเทศไทย เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย นั้น

นายปรีชา กันธิยะ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม รองประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจญ์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า เนื่องจากได้มีพระราชกฤษฎีกายกยุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.๒๕๕๖ การแต่งตั้งคณะผู้แทนไทยเพื่อไปประชุมเจรจาทันที จำเป็นต้องมีการนำเสนอให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง เพื่อทราบหรือเห็นชอบก่อน ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งทราบแล้ว ได้แจ้งว่า การแต่งตั้งคณะผู้แทนไทย เป็นการแต่งตั้งโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจญ์ พ.ศ. ๒๕๒๔ อันเป็นการมอบหมายให้ปฏิบัติภารกิจให้ลุล่วงตามวัตถุประสงค์ และตำแหน่งผู้แทนไทยในคณะผู้แทนไทยไม่มีลักษณะทางตำแหน่งเป็นข้าราชการ ซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำ แม้ว่าจะแต่งตั้งผู้เป็นข้าราชการไปเป็นผู้แทนไทยก็ได้ทำให้ผู้นั้นพ้นจากตำแหน่งและอำนาจหน้าที่ในตำแหน่งเดิม แต่เป็นเพียงการมอบหมายภารกิจหน้าที่เพิ่มเติมให้เท่านั้น กรณีนี้ จึงไม่มีลักษณะเข้าข่ายเป็นการใช้อำนาจของคณะรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีในการแต่งตั้งหรือโยกย้ายข้าราชการ ซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำ หรือพนักงานของหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือกิจการที่รัฐถือหุ้นใหญ่ หรือให้บุคคลดังกล่าวพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ หรือพ้นจากตำแหน่ง หรือให้ผู้อื่นมาปฏิบัติหน้าที่แทน อันจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตามมาตรา ๑๘๑ (๑) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงสามารถแต่งตั้งคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมประชุมเตรียมการฮัจญ์กับทางการซาอุดีอาระเบียได้ แต่เนื่องจากระยะเวลาที่ได้รับคำตอบจากคณะกรรมการการเลือกตั้งกระชั้นชิดกับวันประชุมเตรียมการฮัจญ์ที่ทางการซาอุดีอาระเบียกำหนด

ดังนั้นคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจญ์แห่งประเทศไทย จึงได้แจ้งทางการซาอุดีอาระเบียขอเลื่อนวันประชุมเตรียมการฮัจญ์กับทางการซาอุดีอาระเบีย จากวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เป็นระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ซึ่งต่อมาทางการซาอุดีอาระเบียได้กำหนดนัดหมายวันประชุมใหม่เป็นวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เมื่อผลการเจรจาเสร็จสิ้นแล้ว คณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจญ์แห่งประเทศไทยจะได้ประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องมุสลิมได้ทราบเกี่ยวกับจำนวนผู้ไปประกอบพิธีฮัจญ์ที่ทางการซาอุดีอาระเบียจัดสรรให้แก่ประเทศไทยในปี ๒๕๕๗ รวมทั้งรายละเอียดในเรื่องอื่นๆ ต่อไป

นอกจากนี้ นายกฤษศญพงษ์ ศิริ อธิบดีกรมการศาสนา เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจญ์แห่งประเทศไทยได้กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับเรื่องการจัดเที่ยวบินอำนวยความสะดวกพี่น้องมุสลิมในภาคใต้ นั้น คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ให้การบินไทยเป็นผู้รับผิดชอบขนส่งพี่น้องมุสลิมจากภาคใต้ไปประกอบพิธีฮัจญ์ ณ ประเทศซาอุดีอาระเบีย ซึ่งในปี ๒๕๕๗ ทราบว่าการบินไทย มีแผนที่จะขนส่งผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ โดยได้เตรียมจัดเครื่องบินอำนวยความสะดวกผู้ที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์จากภาคใต้

เส้นทางหาดใหญ่ – มาดินะห์ และเส้นทางนราธิวาส – มาดินะห์ โดยใช้เครื่องบินแอร์บัส A ๓๓๐ ซึ่งมีความจุ ๒๙๕ ที่นั่ง แต่ทั้งนี้การนำเครื่องบินไปลงที่ท่าอากาศยานเมืองมาดินะห์ จะต้องได้รับการพิจารณาจากฝ่ายซาอุดีอาระเบียก่อน ซึ่งจะทำให้พี่น้องไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับความสะดวกในการเดินทาง เพราะไม่ต้องนั่งรถยนต์จากสนามบินเมืองเจดดาห์ ไปยังเมืองมาดินะห์ ซึ่งใช้เวลาในการเดินทาง ประมาณ ๖ – ๘ ชั่วโมง และหากมีความคืบหน้าในเรื่องดังกล่าว กรมการศาสนา จะได้ประชาสัมพันธ์ให้ทราบอีกครั้ง หากมีข้อสงสัยประการใด สอบถามเพิ่มเติม โทร ๐๒ – ๔๒๒๘๗๙๕ – ๖ โทรสาร ๐๒ – ๔๒๒๘๗๙๗ หรือติดตามข่าวสารทาง www.dra.go.th www.hajthailand.net
